

Phát huy giá trị Di sản thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

22:22 20/06/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Đó là nội dung hội thảo quốc tế sẽ diễn ra tại tỉnh Quảng Bình, với sự tham dự của hơn 300 đại biểu trong nước và quốc tế, nhằm tiếp tục bảo tồn và phát huy các giá trị của Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Hội thảo là diễn đàn để các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, các cơ hội hợp tác phát triển, đưa ra các giải pháp, ý tưởng trong nghiên cứu khoa học, bảo tồn thiên nhiên, phát triển du lịch, đề xuất chính sách địa phương, thúc đẩy hợp tác quốc tế góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản trị Di sản, quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị của Di sản với tầm nhìn dài hạn, phù hợp với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đảm bảo thích ứng, hội nhập và phát triển đóng góp vào sự nghiệp phát triển bền vững của tỉnh Quảng Bình.



Ông Hồ An Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình phát biểu tại họp báo.

Tại hội thảo, các cơ quan, đơn vị, tổ chức sẽ cùng tổng kết thực tiễn những thành tựu đạt được trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị của Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia (VQG) Phong Nha - Kẻ Bàng kể từ khi được UNESCO công nhận trong 20 năm.

Theo ông Hà Quốc Phong, Phó Giám đốc Sở Văn Hóa - Thể thao tỉnh Quảng Bình, hội thảo có sự tham gia chia sẻ kinh nghiệm của các nhà khoa học, các nhà quản lý về lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ phát triển rừng, địa chất hang động, khảo cổ, du lịch phát huy giá trị Di sản.



Ông Hà Quốc Phong, Phó Giám đốc Sở Văn Hóa - Thể thao tỉnh Quảng Bình thông tin về hội thảo.

Thông qua đối thoại và trao đổi trực tiếp, hội thảo sẽ đảm bảo hiệu quả và thiết sự, khoa học, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Trung ương, địa phương, các tổ chức trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế, sự hỗ trợ thêm nguồn lực của các đơn vị liên quan theo đúng quy định về thủ tục đối với hội thảo quốc tế.

Cụ thể, hơn 300 đại biểu của các bộ, ngành trung ương, UNESCO, IUCN, các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực bảo tồn và phát triển tại Việt Nam; các đối tác nước ngoài liên quan; các trường đại học,

viện nghiên cứu; các chuyên gia, các nhà khoa học có nhiều đóng góp trong lĩnh vực nghiên cứu bảo tồn, đa dạng sinh học, khảo cổ, hang động, địa chất, văn hóa, du lịch, phát triển, truyền thông... tại Phong Nha - Kẻ Bàng; đại diện lãnh đạo một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; lãnh đạo một số Di sản thế giới, Công viên địa chất toàn cầu, Khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam, các Vườn quốc gia trong nước, một số nhà đầu tư,... sẽ có mặt tại hội thảo.



Dòng sông Son dẫn đường vào động Phong Nha.

Theo ông Hồ An Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, đây là lần đầu tiên một hội thảo quốc tế có quy mô, liên quan đến phát huy giá trị Di sản thế giới Vườn quốc gia diễn ra tại Quảng Bình. Do vậy, hội thảo quốc tế dự kiến sẽ mang đến những thông tin thiết thực và giá trị từ các chuyên gia đầu ngành, góp phần thúc đẩy hơn nữa giá trị di sản thế giới của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Hội thảo diễn ra từ ngày 30/6-1/7, do UBND tỉnh Quảng Bình, Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức; cùng sự đóng góp, phối hợp từ BQL Dự án Bảo tồn đa dạng sinh học và quản lý rừng bền vững tỉnh Quảng Bình (VFBC); Văn phòng UNESCO Hà

Nội; Văn phòng IUCN Việt Nam; Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF); Tổ chức Động thực vật quốc tế FFI; Hiệp hội Thụy Sĩ vì sự hợp tác quốc tế (Helvetas).

Khánh Trinh

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/phan-huy-gia-tri-di-san-the-gioi-vqq-phong-nha-ke-bang>